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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจำปี 256๖ 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 09.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 

..................................... 
รายช่ือผู้เข้าประชุม  
1. นายพินิจ  ศรีนาม ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม พินิจ  ศรีนาม 
2. นางวิลอล  ถวิลการ                     รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม          วิลอล  ถวิลการ  
3. นางดอกรัก  วรวัฒน์                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                ดอกรัก  วรวัฒน์ 
4. นางกิฬารัตน์  สายสุริย์                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                กิฬารัตน์  สายสุริย์   
5. นายเทอดภูมิ  มะลิขจร                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                เทอดภูมิ  มะลิขจร 
6. นางนภารัตน์  ทะรังศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม          นภารัตน์  ทะรังศร ี
7. นายภูวนัย  ทะรังศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม            ภูวนัย  ทะรังศรี 
๘. นายนิมิต  ถวิลการ                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกดุสิม                นิมิต  ถวิลการ 
๙. นายทวีศิลป์  มิทำมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม ทวีศิลป์  มิทำมา 
๑๐. นางดวงจันทร์  บุษมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม          ดวงจันทร์  บุษมงคล 
1๑. นายประสิทธิ์ชัย  นิลปะกะ           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                ประสิทธิ์ชัย  นิลปะกะ 
1๒. นายมิตรชาย  ศรีหาพล               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                มิตรชาย  ศรีหาพล 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
       - ไม่มี 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาววิภาวี   บุญเรือง         นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม วิภาวี   บุญเรือง 
๒. นายวรรธนะ  วงศ์ธิเบศร์                      รองนายกเทศมนตรตีำบลกุดสิม           วรรธนะ  วงศ์ธิเบศร์ 
๓. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม                   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ          ประดิษฐ์  ศรีประไหม 
๔. นายบุญเทศ เศษฤทธิ์                          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม    บุญเทศ เศษฤทธิ์ 
๕. นายศุภรศักดิ์  ถวิลการ                        เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ศุภรศักดิ์  ถวิลการ 
๖. นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ                         ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ           ประเสริฐ  เพ็งพุฒ 
๗. นายปริญญา รัตนวรรณี                        ผู้อำนวยการกองการศึกษา                ปริญญา รัตนวรรณี 
๘. นางนิดาวรรณ  เผือดผุด                       ผู้อำนวยการกองคลัง                       นิดาวรรณ  เผือดผุด 
๙. นายพิศสมัย  เพ็ญธิสาร                        ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ                พิศสมัย  เพ็ญธิสาร 
๑๐. จ่าเอกมีชัย ฤาไกรศรี                         หวัหนา้ฝ่ายอำนวยการ                    มชีัย ฤาไกรศรี 
๑๑. นายนที  สังยวน                               นักจัดการงานทั่วไป                       นที  สังยวน    
๑๒. นายณนธภัทธ  ศรีประไหม                   ผู้ช่วยนิติกร                                ณนธภัทธ  ศรีประไหม          
๑๓. นายวิทวัส  ภูสำเภา                           ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 วทิวัส  ภูสำเภา 
๑๔. นายเทวินทร์ วิชาสาร                         จ้างเหมาบริการ                           เทวินทร์ วิชาสาร 
๑๕. นางริญญารัตน์  เพ็ญพิไชย                   ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 รญิญารัตน์  เพ็ญพิไชย 
๑๖. นางสาวทิวากาล นระบติั                     จ้างเหมาบริการ                            ทวิากาล นระบติั 
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                                           เมื่อถึงเวลานัดประชุมเลขานุการสภาได้นับองค์ประชุมครบองค์ประชุม   
                                               จึงได ้เชิญประธานสภาไดจุ้ดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม 
                                               สภาตามลำดับ 
เริ่มประชุม เวลา 09.๓๐ น. 
 

นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  - เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม  ประจำตำแหน่งดำเนินการตาม  
                                             ระเบียบวาระการประชุม 
 

นายพินิจ  ศรีนาม                       - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกดุสิม คณะผู้บริหาร และ                            
                                               ผู้อำนวยการกองทุกท่าน ผมขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบ 
   วาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   
                                               ครั้งที่ ๑ ประจำปี 256๖  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 256๖ เวลา 09.๓0 น. 
     
นายพินิจ  ศรีนาม        - ระเบียบวาระที่ ๑  : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
มติที่ประชุม                               - ไม่มี 
 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที่ ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                              - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม การประชุมสมัยวิสามัญ 
          สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่  ๒๐ กรกฎาคม  
                                                ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม เชิญครับ เชิญท่านเลขานุสภาฯ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  - เรียนท่านประธานสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม  
                                               สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่  ๒๐  
                                               กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน และมีผู้เข้าร่วม ๑๘  
                                               ท่าน มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๗  
                                               หน้า รายงานได้พิมพ์และจัดส่งให้สมาชิกอ่านก่อนสามวัน  
                                               ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้นะครับ 
                                               หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๖ ข้อความเดิม “ส่วนที่ ๓” แก้เป็นความ  
                                               “สว่นที่ ๓ การเบกิจ่ายเงินยืม หมวด ๘ เงินสะสม”                                              
                                               หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๗ ข้อความเดิม “จ่ายเงินสะสมได้” แก้เป็นความ  
                                               “จ่ายเงินสะสมได ้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”  
                                               หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๘ ข้อความเดิม “โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
                                              แก้เป็นความ  “และปัจจุบันมีเงนิสะสมคงเหลือตามบัญชี รายละเอียดดังนี้” 
                                              หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓ จากล่างขึ้นมา ข้อความเดิม “ความยาว ๒๐๐ เมตร  
                                              หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร” ขอตัดข้อความนี้ออกนะครับ 
                                              หนา้ที่ ๗ บรรทัดที่ ๕  ข้อความเดิม “ความยาว ๑๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย  
                                              ๐.๐๕ เมตร” ขอตัดข้อความนี้ออกนะครับ 
                                              หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๓  ข้อความเดิม “ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร” 
                                              ขอตัดข้อความนี้ออกนะครับ 
                                              หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที ่๑๙ ข้อความเดิม “ความยาว ๒๐๐ เมตร  
                                              หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร” ขอตัดข้อความนี้ออกนะครับ 
 



3 
 

   

                                              หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที ่๑๒ จากล่างขึ้นมา ข้อความเดิม“ความยาว ๑๐๙ เมตร  
                                              หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร” ขอตัดข้อความนี้ออกนะครับ 
                                             หนา้ที ่๑๒ บรรทัดที่ ๒ จากล่างขึ้นมา ข้อความเดิม “หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร” 
                                              ขอตัดข้อความนี้ออกนะครับ 
                                             หน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๑๐ ข้อความเดิม “ฉบับที่ ๒ โครงการที่ ๖๑ หน้าที่  
                                              ๒๓” ขอความใหม ่“ฉบับที่ ๒ โครงการที่ ๖๐ หน้าที่ ๒๔” 
นายเทอดภูมิ  มะลิขจร             - เรียนท่านประธานสภา ในครั้งประชุมครั้งที่แล้วเจ้าหน้าที่จะถ่ายแผนพัฒนา 
                                            เทศบาล ฉบับที ่๒ แจกไม่ทราบถ่ายให้หรือยังครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  - เรียนท่านประธานสภา ผมให้เจ้าหน้าที่แผนถ่ายแจกแล้วครับ และผมได้ส่ง 
                                            เอกสารเพิ่มเติมการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประมาณราคา 
                                            โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและประมาณราคาโครงการวาง 
                                            ระบายน้ำ คสล. รูปตวัยู พร้อมฝาปิด คสล. ถ่ายให้ดูประกอบก่อนจะรับร่าง 
                                            เทศบัญญัตินะครับ  
นายพินิจ  ศรีนาม                    - มีท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
                                               หรือไมค่รับ 

ที่ประชุม     - ไม่มี  

นายพินิจ  ศรีนาม        - ถ้าไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
                                               สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม     - มีผู้รับรองรายงานการประชมุ จำนวน ๑๑ ท่าน เป็นเอกฉันท์ 

นายพินิจ  ศรีนาม        - ระเบียบวาระที ่๓  กระทู้ถาม 
                                        - ไม่มี  

นายพินิจ  ศรีนาม        - ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลกุดสิม ตั้งขึ้น 
                                                พิจารณาเสร็จแล้ว 

           - ไมมี่ 
นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

                             วาระที ่๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                              เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาววิภาวี  บุญเรือง              - เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้า นางสาววิภาวี บุญเรือง ตำแหน่ง  
                                             นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
                                             ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย  
                                             เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยการ 
                                             โอนงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
                                             งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  
                                             การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 
                                             ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็น 
                                             อำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด โอนเพิ่ม 

กองคลัง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน       บริหารงานคลัง  
งบ         ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่    
            เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ โครงการออกให้บ ริการชำระภาษี นอก
สำนักงาน 
               ตั้งไว้                20,000      บาท 
               คงเหลือ            20,000      บาท 
              โอนลดครั้งนี้      20,000      บาท 
      ยอดคงเหลือหลังโอนลด     0           บาท 
 

กองคลัง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
กองคลัง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน       บริหารงานคลัง  
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ   จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี 
               ตั้งไว้                       0      บาท 
               คงเหลือ                   0      บาท 
              โอนเพิ่มครั้งนี้       31,980   บาท 
     ยอดคงเหลือหลังโอนเพ่ิม    31,980   บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี  
จำนวน  2 ชุด ราคาชุดละ 15,990 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมโอนลด  20,000   บาท 

กองคลัง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน       บริหารงานคลัง  
งบ         บุคลากร 
หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการ  - 
               ตั้งไว้                2,845,700      บาท 
               คงเหลือ            1,033,380      บาท 
              โอนลดครั้งนี้      11,980          บาท 
   ยอดคงเหลือหลังโอนลด     1,033,380       บาท 

รวมโอนลด  11,980   บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น  31,980 บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  31,980 บาท 

 
                                    จึงเรียนมาเพ่ือขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เพ่ือพิจารณาให้ความ      
                                               เห็นชอบต่อไปค่ะ  
นายพินิจ  ศรีนาม      - เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายพินิจ  ศรีนาม      - ไมม่ีท่านใดอภิปรายนะครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

                    - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย      
                        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน  
                        ๒ ชุด โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม     - มีผู้เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                                              จำนวน ๙ ท่าน  
นายพินิจ  ศรีนาม       -  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย      

                        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี 
                        จำนวน ๒ ชุด โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     - มีผู้ไมเ่ห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                                            - ไม่มี 
นายพินิจ  ศรีนาม        - สมาชิกท่านใดงดออกเสียงในการโอนงบประมาณรายจ่าย      

                        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี  
                        จำนวน ๒ ชุด โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     - จำนวน ๒ ท่าน คือนายเทอดภูม ิมะลิขจร และนางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 

นายพินิจ  ศรีนาม        วาระท่ี ๕.๒ ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
                                             งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง             - เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้านางสาววิภาวี บุญเรือง ตำแหน่ง   
                                             นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                             รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อ 
                                             ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิมในสมัยประชุมนี้ โดยมีหลักการและเหตุผล 
                                             ดังต่อไปนี้ 
 

หลักการ 
 

๑. งบประมาณรายรับ               ยอดรวม  92,0๐๐,๐๐๐  บาท 
     แยกรายละเอียดตามหมวด  ดังนี้ 
 1. หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง    ยอดรวม     1,921,๐๐๐   บาท 
 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ยอดรวม        872,5๐๐  บาท 
 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ยอดรวม    ๑,860,๐๐๐   บาท 
 4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  ยอดรวม       25,500    บาท 
 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ยอดรวม        80,๐๐๐    บาท 
   6.  หมวดรายได้จากทุน     ยอดรวม      150,500    บาท 
 7. หมวดภาษจีัดสรร     ยอดรวม  43,490,5๐๐   บาท 
 8. หมวดเงินอุดหนุน     ยอดรวม  43,600,000   บาท 
  
๒. งบประมาณรายจ่าย     ยอดรวม           92,000,000  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 

ก.ด้านบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม   22,308,596  บาท 
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม   17,671,360   บาท 
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม     4,637,236   บาท 
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ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม   ยอดรวม           34,374,722   บาท 
 ๑. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม  15,703,590    บาท 
 ๒. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม    4,378,932   บาท 
 ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม    4,139,600    บาท 
 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม    8,077,600    บาท 
 ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม       210,000    บาท 
 ๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม    1,865,000    บาท 
 ค.ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม  10,5๙๗,880   บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              ยอดรวม   9,967,880   บาท 
 แผนงานการพาณิชย์               ยอดรวม       630,000   บาท 
 ง.ด้านการดำเนินงานอ่ืนๆ   ยอดรวม  24,718,802    บาท 
   แผนงานงบกลาง                ยอดรวม 24,718,802   บาท 

เหตุผล 
 

                       เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  เป็นไปตามนโยบาย 
                       ของคณะผู้บริหารทีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลและตามแผนพัฒนา 
                       เทศบาล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                       รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพ่ือให้สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ  
                       รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้เสนอให้ 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม ได้พิจารณส่วนรายละเอียดมอบให้เจ้าหน้าที่ 
                       งบประมาณได้ชี้แจง ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  - เรียนท่านประธานสภา ผมขอแก้เอกสารหน้าที่ ๒ ขอญัตติเสนอร่าง          
                                            งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                            ค. ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม  10,56๗,880   บาท 
                                            แก้เป็น ค. ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 10,5๙๗,880   บาท และ 
                                            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   9,967,880  บาท 
                                            แก้เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   9,9๓7,880  บาท 
                                            - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่ายไว้ ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                             และรายรับตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบสมดุลและได้จัดส่งให้สมาชิกสภ 
                                             ทุกท่าน และรายจ่ายบ้างส่วนก็ได้ตัดออกเพ่ือให้บริการประชาชน เพราะพ้ืนที่ 
                                             เรามีเยอะมากสามตำบล และบ้างรายการเราก็ตั้งเพ่ิมเช่น งบกลาง สำหรับ 
                                             ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ค่าซ่อมแซมต่างๆ เช่นฝารางระบ่ายน้ำที่ชำรุด ก็ต้อง    
                                             ทำใหม่ครับ  
นายพินิจ  ศรีนาม        - สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ  
มติประชุม      - ไม่มี 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม  
                                           -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด เห็นควรรับร่าง 
                                              เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๗  ขั้นรับหลักการ 

      โปรดยกมือครับ 
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มติประชุม      - ผู้ให้ความเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                              พ.ศ. 256๗  ขั้นรับหลักการ  จำนวน ๙ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด ไมเ่ห็นควรรับร่าง 
                                              เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๗  ขั้นรับหลักการ 

      โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                      - ผู้ไมร่ับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๗    
                                             ขั้นรับหลักการ  จำนวน – ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด งดออกเสียงในการรับร่าง 
                                             เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๗  ขั้นรับหลักการ 

      โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                              - จำนวน ๒ ท่านคือนายเทอดภูม ิมะลิขจร และนางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - สรุปคือจำนวนสมาชิกผู้เห็นด้วยรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                             ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ท่าน และงดออกเสียง จำนวน ๒ ท่าน มติที่ 
                                             ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิมเสียงข้างมากรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                             รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นะครับขั้นตอนต่อไปคือการแต่งตั้ง 
                                             คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครับ 
                                             เชิญเลขาสภาฯ ครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม     - เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของสภาเทศบาลตำบลกุดสิม การรับร่างเทศ 
                                              บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เสียง เมื่อสภา 
                                              รับหลักการแลว้ก็จะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ 
                                               คณะกรรมการจะมี ๒ คณะคือคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการ 
                                               วิสามัญ  
                                             (๑) คณะกรรมการสามัญ(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา 
                                               ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
                                             (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ 
                                               ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
                                               กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 
                                               บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ 
                                               ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ 
                                               เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง 
                                               เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
                                              ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา 
                                              สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา 
                                              ท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ 
                                              ของสภาท้องถิน่เป็นกรณีพิเศษ 
                                              ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก 
                                               สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น                
                                               คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ 
                                               สภาท้องถิ่น ดังนี้ 
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                                   (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                   (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                   (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                   (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                                    ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
                                    พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
                                    แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
                                   ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
                                   (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
                                   (๒) ตาย 
                                   (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
                                   (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
                                        เสร็จสิ้นลง 
                                  (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
                                 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก 
                                  สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้               
                                  เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ    
                                  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร                 
                                  ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัด  
                                  จำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตาม 
                                  ข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                                  ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธาน 
                                  สภาท้องถิ่น ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับ 
                                  ญัตติหรือ สมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่ 
                                  สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 

                                             - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจะไม่สามารถมาเป็นคณะกรรมแปร 
                                            ญัตติได้อีกนะครับ            
                                             - การเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติสมาชิกจะเสนอได้หนึ่งท่านและต้องมี 
                                            ผู้รับรองสองท่านนะครับ สภาเราก็จะมีคณะกรรมการแปรได้ สามท่านครับ 
                                            และให้เสนอท่ีละคนนะครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรท่านที่ ๑ ครับ 
นางดวงจันทร์  บุษมงคล            - เรียนท่านประธานดิฉันขอเสนอ นายทวีศิลป์ มิทำมา ค่ะ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ขอผู้รับรองครับ นายนิมิต ถวิลการและนางดอกรัก วรวัฒน์ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรท่านที่ ๒ ครับ 
นางนภารัตน์ ทะรังศรี                - เรียนท่านประธานดิฉันขอเสนอ นายภูวนัย ทะรังศร ีค่ะ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ขอผู้รับรองครับ นายประสิทธิ์ชัย  นิลปะกะและนายมิตรชาย ศรีหาพล 
นายพนิิจ  ศรีนาม       - เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรท่านที่ ๓ ครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม                    - ผมขอเสนอ นางวิลอล  ถวิลการ ครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ขอผู้รับรองครับ นายเทอดภูมิ มะลิขจรและนางกิฬารัตน์ สายสุริย ์
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นายพนิิจ  ศรีนาม       - คณะกรรมการแปรญัตติมี ๓ ท่านนะครับคือ 
(๑) นายทวีศิลป์ มิทำมา 
(๒) นายภูวนัย ทะรังศรี 
(๓) นางวิลอล  ถวิลการ เชิญท่านเลขาสภาต่อครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    - เรียนท่านประธานสภา เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรแล้วผมจะทำหนังสือนัด        
                                             ประชุมคณะกรรมการแปร เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ 
                                             เลขานุการคณะกรรมการแปรครับ 
                                            - กำหนดการรับคำขอแปรญัตติ คือ วันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                              เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติก็เชิญ 
                                              นะครับ ผมจะรับที่ห้องสำนักปลัดครับเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการแปรต่อไป  
                                              เชิญท่านประธานสภา ขอมติที่ประชุมครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ตามท่ีเลขานุการสภา เสนอนะครับ กำหนดรับคำขอเสนอขอแปรญัตติ วันที่  
                                             ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ ถงึ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนัก 
                                             ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                               - มีสมาชิกเห็นด้วย จำนวน ๑๑ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม        - เชิญเลขานุการสภาต่อครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    - เรียนท่านประธานสภา เมื่อเรามีคณะการแปรแล้ว และผมขอเสนอการแปร 
                                              ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑  
                                              - ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 
                                              กิจการสภา  แปรจำนวน ๓ วันครับเมื่อประชุมเสร็จก็จะต้องจัดทำรายงาน 
                                              และส่งร่างเทศบัญญัติคือสภา ต่อไปครับ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ตามท่ีเลขานุการสภา เสนอนะครับ คณะกรรมการแปรจะมาประชุมแปรใน 
                                             วันที่ ๒๑- ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  
                                             ห้องกิจการสภา แปรจำนวน ๓ วัน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
มติประชุม                                - มีสมาชิกเห็นด้วย จำนวน ๑๑ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม        - เมื่อสภาได้กำหนดเสนอยื่นคำแปรในวันที่ ๑๕-๑๘ และนัดคณะกรรมการ 
                                              แปรในวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ผมจะนัดหมายที่ประชุมเรียกประชุมสภา 
                                              เทศบาลตำบลกุดสิมในวันที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
                                              สภาเทศบาล การแต่งกายชุดกาก ีเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                              รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระท่ี ๒ และ ๓  ต่อไปเชิญท่านนายก  
                                              รองนายก ที่ปรึกษา เลขา ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการทุกกองร่วมประชุม 
                                               ดว้ยนะครับ  
นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
                                                    วาระที ่๕.๓ ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 
                                                ในอาคาร พ.ศ. ........................ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นางสาววิภาวี  บุญเรือง              - เรียนท่านประธานสภาเรื่อง  ด้วยข้าพเจ้า นางสาววิภาวี บุญเรือง ตำแหน่ง  
                                              นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดัก 
                                              ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ......... เพ่ือขับเคลื่อนการออกเทศบัญญัติการ 
                                                    สาธารณสุขของเทศบาลตำบลกุดสิมให้มีความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ ์
                                                    ปจัจุบันและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลักของเทศบาลตำบลกุดสิมตาม 
                                                    พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอ 
                                                    ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิมเพ่ือพิจารณาต่อไป  เชิญปลดัชี้แจงค่ะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    - เรียนท่านประธานสภา ขอแก้ไขเอกสารที่แจกก่อนครับ  ตอนนี้เรายังไม่ 
                                              ประกาศใช้ เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.  
                                              ๒๕๖๖ ให้ตัด ๒๕๖๖ ออกก่อนนะครับ เป็น พ.ศ. ........ เรายังไม่ประกาศใช้ 
                                              จงึใส่ พ.ศ........ไปก่อน จนกว่าสภาอนุมัติตราเป็นเทศบัญญัติจึงจะใส่นะครับ 
                                             - การจัดทำเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.  
                                               ............ เป็นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือทำให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน จังหวัด 
                                               กาฬสินธุ์เหลือ ๔ ทอ้งถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการ ผมเลยให้กองสาธารณสุขดำเนิน 
                                               ทำเพ่ือรองรับน้ำเสียจากชุมชนก่อนลงในร่างระบายน้ำ  
                                              - การพิจารณาเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.  
                                               ............ ขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวดในวันเดียวโดยแต่งตั้งสมาชิกเป็น 
                                               กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
                                               คณะกรรมการแปรญัตติ       
นายภูวนัย  ทะรังศรี                 - เรียนท่านประธานสภา กระผมขอเสนอให้สภาพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวครับ                                                               
นายพินิจ  ศรีนาม      - ขอผู้รับรองครับ 
มติประชุม                             - ผู้รับรองนายประสิทธิ์ชัย นิลปะกะและนายทวีศิลป์ มิทำมา 
นายพินิจ  ศรีนาม      - ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยการพิจารณาเทศ 
                                           บัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .............. ๓ วาระรวด 
                                            โปรดยกมือครับ  
มติประชุม                                - มีสมาชิกเห็นด้วย จำนวน ๙ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด ไมเ่ห็นด้วยการพิจารณาเทศ 
                                            บัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ............. ๓ วาระรวด 
                                            โปรดยกมือครับ    
มติประชุม                      - สมาชิกสภา จำนวน – ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด งดออกเสียงในการพิจารณา 
                                             เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ............. ๓  
                                             วาระรวด  โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                              - จำนวน ๒ ท่านคือนายเทอดภูม ิมะลิขจร และนางกฬิารัตน์  สายสุริย์ 
นายพินิจ  ศรีนาม       -  สรุปคือสภาจะพิจารณา เทศบัญญัติการตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน 
                                              อาคาร พ.ศ. ........ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ 
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นายเทอดภูมิ  มะลิขจร              -  เรียนท่านประธานสภา เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน 
                                              อาคาร พ.ศ. ........ ผมว่ามันไม่มีความจำเป็น เนื่องจากบ้านเราทำอาหารใน 
                                              บริเวณบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีบ่อดักไขมัน ถ้าเราสร้างบ้านแล้วต้องมาสร้าง 
                                              บ่อดักไขมันด้วยมันจะเปลืองเงินชาวบ้านผมจึงคิดว่าไม่เหมาะสมกับบ้านเรา 
                                            - ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  
                                              ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของ 
                                              อาคาร หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท    
                                             - เจ้าพนักงานจะพิจารณาอย่างไร มันจะเป็น ๒ มาตรฐานไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ไม่ 
                                               มีไปเลยถ้าสภาพิจารณาอนุมัติก็จะเป็นกฎหมายเราต้องบังคับใช้นะครับ  ทำ 
                                               ไม่เราไม่ออก เทศบัญญัติการถมดินก่อนครับ ผมว่ามีความจำเป็นกว่านะ                            
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    - เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยกับท่านเทอดภูม ิ มะลิขจร ครับที่จะออก 
                                              เทศบัญญัติถมดิน  แต่เทศบัญญัติบ่อดักไขมันก็จำเป็นครับ โดยเฉพาะร้านค้า 
                                              ถ้าออกมาเป็นเทศบัญญัติก็คือกฎหมายท้องถิ่นครับ ต้องปฏิบัติตามที่เรา 
                                              กำหนดครับ ในข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตาม 
                                              เทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ 
                                              ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท    
                                             ก็สามารถยกเว้นได้นะครับ พื้นที่เราเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท  
นายพินิจ  ศรีนาม       -  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไม่ครับ 
มติที่ประชุม                            - ไม่มี  
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติทีป่ระชุม ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยรับร่างเทศบัญญัติการ 
                                             ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........ ในวาระที่ ๑  
                                             ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                                - มีสมาชิกเห็นด้วย จำนวน ๙ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด ไมเ่ห็นรับร่างเทศ 
                                            บัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .............  
                                            โปรดยกมือครับ    
มติประชุม                      - สมาชิกสภา จำนวน – ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด งดออกเสียงในการรับร่าง 
                                             เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .............  
                                             โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                              - จำนวน ๒ ท่านคือนายเทอดภูม ิมะลิขจร และนางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ขั้นตอนต่อไป ในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติโดยแต่งตั้งสมาชิกสภา 
                                             เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมจะใหเ้ลขานุสภาอ่านที่ละข้อนะครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    - เรียนท่านประธานสภา เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน 
                                              อาคาร พ.ศ. ............. ผมจะอ่านที่ละข้อนะครับ  

                                    โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การติดตั้งบ่อ 
                                    ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ...... 
                                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา ๖0 มาตรา 63 แห่ง 
                                    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.  
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                                 ๒๕62 ประกอบ มาตรา 20(3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
                                 ๒๕๓๕ และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลกุดสิม  
                                 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกุดสิมและผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                 กาฬสินธุ์ จึงออกเทศบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้ 
                                 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การติดตั้ง 
                                 บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ……..” 
                                 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดย 
                                 เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม 
                                 ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาล  
                                 ตำบลกุดสิม ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
                                 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตนิี้ 
                                 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่ง  
                                 ปลูกสร้างอย่างอ่ืน     ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
                                “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่ง                  
                                  ผ่านการใช้แล้ว 
                                 “น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การ 
                                 ปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอ่ืนใน  
                                 ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
                              “ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียใน 
                                 ครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อ                
                                 ดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ หรือบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  
                                 หรือบ่อดักไขมันหรือถังดักไขมันสำเร็จรูป ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตาม 
                                 ผนวก 1 ท้ายเทศบัญญัตินี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบาย 
                                 น้ำต่อไป 
                                “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ                      
                                 หรือการกระทำอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 
                              “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู   
                                 คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่           
                                 เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ 
                                 แหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
                                “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม 
                                ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่  
                                แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน 
                                และไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 
                               ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตาม             
                               มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด  
                               ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก  
                               ไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคาร        
                               ใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการ       
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                               ติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
                              ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก  
                              ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้  
                              ตามปกติเสมอ 
                             ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
                             ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่ว 
                             กันถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
                             ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตาม  
                             ความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือ  
                             สภาพของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่นบท  
                             ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ                  
                             ให้มีอำนาจออก ประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
          ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. .............. 

                                        ผมขอหารือในทีป่ระชุมครั้งนี้ครับ  
นายพินิจ  ศรีนาม             - เชิญท่านสมาชิกแปรร่วมกันครับ        
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม       - เรียนท่านประธานสภา บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ได้แก่ 
                      1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ 
                      2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
                      3. บ่อดักไขมันหรือถังดักไขมันสำเร็จรูป 
                      การติดตั้งข้ึนอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว  
                                         ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพ้ืนที่จะทำการก่อสร้าง 
                                มีขายในท้องตลาดครับ  
                                         ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ พ้ืนที่ใดท่ีต้องก่อสร้างและไม่ต้องก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
                                         ขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานท้องถิน่มีอำนาจยกเว้นครับ   
นายพินิจ  ศรีนาม             - เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดบ่อดักไขมัน คงจะเข้าใจกันทุกท่านแล้วผม 
                                          จะขอมติที่ประชุมผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตตินะครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม             - สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
                                          กุดสิม เรื่องการติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....  โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                           - มีสมาชิกเห็นด้วย จำนวน ๙ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม             - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด ไมผ่่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
                                          เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลกุดสิมเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
                                          พ.ศ...........  โปรดยกมือครับ                                             
มติประชุม                           - สมาชิกสภา จำนวน – ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม              - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด งดออกเสียงในการวาระที่ ๒ 
                                          ขั้นแปรญัตตเิทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 
                                          น้ำเสียในอาคาร  พ.ศ...........  โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                          - จำนวน ๒ ท่านคือนายเทอดภูม ิมะลิขจร และนางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 
 
 
 



14 
 

   

 
 
นายพินิจ  ศรีนาม             - ลำดับต่อไปผมจะให้สภาพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติตราเป็น 
                                          เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดสิม  
                                         ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ในการ 
                                         พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม ่   
                                         ผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ 
                                        - สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดสิมเรื่องการ 
                                         ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ...........  โปรดยกมือครับ     
มติประชุม                           - มีสมาชิกเห็นด้วย จำนวน ๙ ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม             - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด ไม่ด้วยให้ตราเป็น 
                                          เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน 
                                          อาคาร พ.ศ........... โปรดยกมือครับ                                             
มติประชุม                           - สมาชิกสภา จำนวน – ท่าน 
นายพินิจ  ศรีนาม              - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิมท่านใด งดออกเสียงในให้ตราเป็น 
                                          เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลกุดสิมเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
                                          พ.ศ...........  โปรดยกมือครับ 
มติประชุม                          - จำนวน ๒ ท่านคือนายเทอดภูม ิมะลิขจร และนางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม       - เมื่อสภาเทศบาลตำบลกุดสิม เห็นชอบลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
                                         กุดสิมเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมนับำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ........... และจะได้ให้ 
                                          เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอนายอำเภอเขาวงให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 
                                        - ผมขอแก้ไขเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ 
                                          หน้าที่ ๑๒๔ แก้ข้อความ ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เดิมหน้าที ่ 
                                          ๖๒ ลำดับที่ ๒๙ แก้ไขเป็น หน้าที่ ๖๑ ครับ                    
                                         หน้าที่ ๑๒๕ แก้ขอ้ความ ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เดิมหน้าที ่ 
                                          ๕๙ ลำดับที่ ๑๗ แก้ไขเป็น หน้าที่ ๖๔ ครับ             
                                         หน้าที่ ๑๕๑ แก้ข้อความ ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เดิมหน้าที ่ 
                                          ๑๔๐ ลำดับที่ ๒๘ แก้ไขเป็น หน้าที่ ๑๔๕ ครับ                    
                                         หน้าที่ ๑๕๒ แก้ข้อความ ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้ง  
                                         ที่ ๒ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๘๗ ตัดข้อความออกว่า “เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒” ออก และ 
                                         แก้ไขเป็น  ลำดับที่ ๔๓   ครับขอบคุณครับ 
 
นายพินิจ  ศรีนาม            - ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
                                      เชิญท่านเทิดภูมิ  มะลิขจรครับ    
นายเทอดภูมิ  มะลิขจร          - เรียนท่านประธานสภา ผมขอถามเรื่องค่าใช้จ่ายงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
                                         ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มคี่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ 
                                         ต่างๆ ทั้งหมดท่ีมีค่าใช้จ่ายที่ท่านให้ผมไม่ครบจึงขอใหม่ครับ  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม       - ผมจะให้ตอบเป็นกระทู้ถาม ตอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ประชุมครั้งต่อไปครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม            - เชิญท่านดอกรัก  วรวฒัน์ครับ   
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นางดอกรัก  วรวัฒน์             -  เรียนท่านประธานสภา  มีผู้ปกครองนักเรียนแจ้งบริเวณหัวมุม จุดที่จอดรถรับส่ง 
                                         นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกุดสิม เป็นหลุมเป็นบ่อขอให้ทางเทศบาล 
                                          ซ่อมแซมด้วยค่ะ   
                                       - เรื่องขยะหน้าโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตรงฟุตบาทกับกำแพงโรงเรียนมีขยะ 
                                         เยอะมาก  ไม่ทราบใครเป็นผู้ดูแลค่ะ ถ้าเป็นขอเทศบาลก็เก็บด้วยค่ะ   
นางสาววิภาวี  บุญเรือง         - เรียนท่านประธานสภา รา้นขายของ เทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งเขาแล้วให้ย้ายออก  
                                         บ้างร้านก็ออกไปแล้ว บ้างร้านก็ยังดำเนินการอยู่ ดูแล้วไม่สวยงามค่ะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม       - เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของฟุตบาทเป็นหน้าที่ของทางหลวงห้วยผึ้ง ผมจะ  
                                         ทำหนังสือแจ้งให้เขาทราบอีกครั้งครับ 
                                       - ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม ก็กำลังขอใช้ประโยชน์พืน้ที่ 
                                         ป่าโคกระแต ขอให้ดำเนินการกับป่าไม้ให้เรียนร้อนก่อนนะครับ ผมจะทำศูนย์ 
                                         พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดีเด่นและให้ได้มาตราครับ   
นายเทอดภูมิ  มะลิขจร           - เรียนท่านประธานสภา ผมขอถามเรื่องการจัดซื้อถังขยะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
                                           ซื้อครบหรือยังและราคาถังละเท่าไร ถ้าเราซื้อในช่วงเดือนนี้ราคามันจะถูกลง 
                                           ร้านไทวัสดุ ให้ดูราคากลางในเว็บประกอบด้วย ตอนนี้ถังท่ีท่านซื้อมาฝาเริ่มหลุด  
                                           แล้ว  ให้ท่านดูแลด้วยนะครับ  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม          - เรียนท่านประธานสภา ผมได้จัดซื้อถังขยะไปในราคา ถังละ ๑,๖๒๐ บาทครับ 
                                            และคิดว่าซื้อครบแล้ว ประมาณเดือนมีนาคมครับ  
นายพินิจ ศรีนาม  - มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรอืไม่ครบั   
ทีป่ระชุม   - ไม่มี 

นายพินิจ ศรีนาม  - ขอขอบคุณสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่านปลัด  
                                            รองปลัด  หัวหน้ากองทุกท่าน พนักงานเทศบาลทุกท่าน การประชุม 
                                            วันนี้ทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย และให้ความเห็นชอบ 
                                            ทุกวาระทุกเรื่องสำเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านครับ  
                                           - ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม ครบั 
 
ปิดการประชุม  1๑.40 น.                                                                                
                                     (ลงชื่อ)………………………………………………….. ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายนที สังยวน) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายประดิษฐ์    ศรีประไหม) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 

 
 

ลงชื่อ............................................   ลงชื่อ ................................................  ลงชื่อ ................................................ 
         (นางดอกรัก  วรวัฒน์)     (นายนิมิต  ถวิลการ)      (นางดวงจันทร์  บุษมงคล) 
        ประธานฯ ตรวจรายงาน             กรรมการตรวจรายงาน                    กรรมการตรวจรายงาน 
 
                                

รับรองถูกต้องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(นายพินิจ  ศรีนาม) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 


